



ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๕๖

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอนิคมน้ำอูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมการปกครอง ๒๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ซึ่งจังหวัดสกลนครมีข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายอภิศิษย์ ศักดิ์เศรษฐ์ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอดำคำดง จังหวัดสกลนคร ไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

๒. นายนิพนธ์ การชาคำ ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิสิษฐ์ แร่ทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ที่ มท ๐๓๐๒.๑/ว ๓๑๐๒

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้วยกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รายละเอียดสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ https://multi.dopa.go.th/dopaperson/main/web_index
หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่ง มอบหมายการทำงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันดังกล่าวข้างต้น สำหรับการเลื่อนการเดินทาง กรมการปกครอง
ไม่มีนโยบายให้ข้าราชการเลื่อนการเดินทางแต่อย่างใด
๒. ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปหรือมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่จังหวัดนี้ เดินทางเมื่อใด
รายงานให้กรมการปกครองทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๖๕๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กองการเจ้าหน้าที่
ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๑๖
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๒๑ ต่อ ๒๐๗



คำสั่งกรมการปกครอง
ที่ ๒๙๕ /๒๕๖๘
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงให้ข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกรักษาการในตำแหน่ง จำนวน ๑๓๗ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๗๐๐

(นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

กรมการปกครองให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง

ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๒๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๓๗ ราย
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๑	นางสาวไอรดา สีบวงค์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
๒	นายฐิตินันท์ ประเทืองคุณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๓	นายกิตติพล จันทราภัย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ จังหวัดตาก	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๔	นายชวณม ชุมมุดวง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๕	นายธนะวินท์ โคตรวงศ์ษา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
๖	นายอภิรักษ์ ไชยมังกร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง	ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๒๒	นายเอกลักษณ์ สายด้วง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒๓	ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ จิตดวงค์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบ ๓ ส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
๒๔	นายอภิศิษย์ ศักดิ์เศรษฐ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากกล้า จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
๒๕	นายกิตติพงษ์ อินทรสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
๒๖	นางสาวกนกวรรณ สมนา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๒๗	นางสาวสุพิชญ์นันท์ จิตนุพงศ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน จังหวัดยะลา	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒๘	นายชนะพล คำบอนพิทักษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	รักษาการในตำแหน่ง
๒๙	นางรำแพน บุญทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอดอวัง จังหวัดยโสธร
๓๐	นายปราโมทย์ แดงแต่ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
๓๑	นายพร้อมพงษ์ โกษาผล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
๓๒	นายอนุชา สุพร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานโรงรับจำนำ ส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเถา สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓๓	นายนิพนธ์ การชาคำ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๓๔	นายอัมรินทร์ ธรรมนาม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอโนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
๓๕	นายวิจิต นิลพันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา